

ผลดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	การดำเนินงานตามแผนแม่บท		งบประมาณ (บาท)		แหล่งที่มาของงบประมาณ	เป้าหมายตามแผนแม่บท/ วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน	บุคคล/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			มี	ไม่มี	เสนอขอ	ใช้จริง					
๑	อบต.ป่าตึง	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”	√		๕๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนป่าตึงได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนตำบล ป่าตึง รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด อบต.ป่าตึง	
๒	อบต.ป่าตึง	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักชน้ำ”	√		๕๐,๐๐๐	๑๑,๑๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนป่าตึงได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคนประชาชนชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ชุมชนมีระบบการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านฟื้นฟูอนุรักษ์ระบบนิเวศต้นน้ำของชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด อบต.ป่าตึง	

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางนภทธิญา วัชรอภิเดชากุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายงานผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่	อำเภอ	อปท.	กิจกรรมที่ดำเนินการหลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	งบประมาณที่ใช้ดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	หมายเหตุ
๑	แม่จัน	อบต.ป่าตึง	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"	๑๘,๙๐๐ บาท	
๒	แม่จัน	อบต.ป่าตึง	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษาต้นน้ำ"	๑๑,๑๐๐ บาท	

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป